



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การพิจารณาสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี (กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)

เรียน รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มกราคม ๒๕๕๒) เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ โดยในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มีการมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปีให้มีวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดราชการ และได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดพร้อมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ลงมติว่า

๑. ให้วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่อไป
๓. ในกรณีที่หน่วยงานใด เช่น โรงพยาบาล ศาล เป็นต้น มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยกำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน

๔. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

www.cabinet.thaigov.go.th